



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 14 มิถุนายน 2563

เรื่อง	สื่อ
1. คอลัมน์: หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน: ขมิ้นชัน-ไพล...แปลงใหญ่	ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)
2. สศก. เปิดข้อมูลโครงการชลประทานในเขตปฏิรูปที่ดิน อ.เขาพนม สร้างความมั่นคง...มติชน (กรอบบ่าย)	มติชน (กรอบบ่าย)
3. แปลงใหญ่สมุนไพรรายได้อีกดีกว่าเกษตรกรทั่วไป	เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
4. สศก.เปิดข้อมูลโครงการชลประทานในเขตปฏิรูปที่ดิน อ.เขาพนม สร้างความมั่นคง... ข่าวสด (กรอบบ่าย)	ข่าวสด (กรอบบ่าย)
5. ก.เกษตรเปิดทาง ยื่นคำขอสละสิทธิ์ รับเยียวยาโควิด	แนวหน้า
6. 'ปลัดเกษตรฯ' ชี้เกษตรกรคืนสิทธิเยียวยา5,000ได้ หลังเช็คเจอซ้ำซ้อน	matichon.co.th
7. ม.อ.รับโล่หนุนนวัตกรรมยางพารา	ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)
8. คอลัมน์: ท้องถิ่นพูด: ผุสสดี จ่ายเจริญ พาณิชย์ จ.ยะลา 'ทุเรียนปีนี้ราคาสูงกว่าปีก่อน'	ข่าวสด (กรอบบ่าย)
9. ซีพีเอฟร่วมภาครัฐสู้โควิด-19 ส่ง'เสบียง'ให้'นักรบเสื้อกาวน์'	ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)
10. ปลื้มองค์กรรัฐส่งเสริมความเสมอภาค	ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)
11. มิ่ง-เลียบ-อ้วน-ลูกแพ้งนำ'แคร้'	มติชน
12. ใช้"แผนที่อุตุ-อุทกวิทยา"จัดการน้ำ	ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)
หัวข้อข่าว : คอลัมน์: หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน: ขมิ้นชัน-ไพล...แปลงใหญ่

วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2563
ฉบับที่ : 22791 หน้า : 7(ล่างซ้าย)



ตลาดมีแนวโน้มความต้องการพืชสมุนไพรเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19...สมุนไพรไทยจึงเป็นโอกาสในการสร้างรายได้ให้เกษตรกรในชุมชน

เนื่องจากใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย ทั้งประกอบอาหาร ผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลสุขภาพ และเป็นผลิตภัณฑ์เวชสำอาง

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ศึกษาศักยภาพการผลิตและการตลาดสมุนไพรในพื้นที่โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เปรียบเทียบระหว่างการผลิตขมิ้นชันและไพลของเกษตรกร 326 ราย ในพื้นที่จังหวัดพังงา, สุราษฎร์ธานี, มหาสารคาม, สระแก้ว และราชบุรี

พบว่าการผลิต **ขมิ้นชัน** ในโครงการแปลงใหญ่ มีต้นทุนการผลิตไร่ละ 14,931 บาท/รุ่นการผลิต 1 ปี ได้ผลผลิตไร่ละ 1,684 กก. เกษตรกร



ขายได้ กก.ละ 23.17 บาท คิดเป็นกำไรไร่ละ 24,088 บาท

ในขณะที่เกษตรกรรายย่อยนอกพื้นที่แปลงใหญ่ มีต้นทุนการผลิตไร่ละ 16,382.69 บาท ได้ผลผลิตไร่ละ 1,698.78 กก. ราคาขาย กก.ละ 22.30 บาท...ได้กำไรไร่ละ 21,500.11 บาท

เกษตรกรในพื้นที่แปลงใหญ่มีต้นทุนการผลิตน้อยกว่า 8.86% ได้กำไรมากกว่า 12%

ส่วนการปลูกไพล ในโครงการแปลงใหญ่ มีต้นทุนการผลิตไร่ละ

24,664 บาท/รุ่นการผลิต 2 ปี ได้ผลผลิตไร่ละ 3,341 กก. ขายได้ราคา กก.ละ 23.66 บาท คิดเป็นกำไรไร่ละ 54,377 บาท

ในขณะที่เกษตรกรรายย่อยมีต้นทุนการผลิตไร่ละ 26,316.40 บาท ได้ผลผลิตไร่ละ 2,858.77 กก. ขายได้ราคา กก.ละ 24.21 บาท...ได้กำไรไร่ละ 42,894.42 บาท

เกษตรกรในพื้นที่แปลงใหญ่มีต้นทุนการผลิตน้อยกว่า 6.28% มีกำไรมากกว่า 26.77%

ผลการเปรียบเทียบการทำเกษตรนอกพื้นที่แปลงใหญ่ นอกจากจะมีต้นทุนการจัดการมากกว่าแปลงใหญ่ ผลผลิตและราคาขายแตกต่างกัน ดังนั้น เกษตรกรควรรวมตัวกันเป็นกลุ่มเข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่ จะช่วยให้เกษตรกรมีช่องทางการจำหน่ายการตลาด ได้ราคาและสร้างรายได้ดียิ่งขึ้น.

ส-เล-๓



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากหนังสือพิมพ์ มติชน (กรอปปาย)
หัวข้อข่าว : สศก. เปิดข้อมูลโครงการชลประทานในเขตปฏิรูปที่ดิน อ.เขาพนม สร้างความมั่นคง...

วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2563
ฉบับที่ : 15436 หน้า : 6(ล่างขวา)

สศก. เปิดข้อมูลโครงการชลประทานในเขตปฏิรูปที่ดิน อ.เขาพนม สร้างความมั่นคงแหล่งน้ำ เกิดมูลค่าเศรษฐกิจ 3.75 ล้านบาท/ปี

นางอัญญา ตราไชย รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงการดำเนินการโครงการเพิ่มพื้นที่ชลประทานในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยมีสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ดำเนินการ ซึ่ง สศก. ได้ติดตามโครงการเพิ่มพื้นที่ชลประทานในเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดกระบี่



นางอัญญา ตราไชย
รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)

พบว่า การก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) กั้นคลองบางเตา ในพื้นที่บ้านไสน้ำจืด หมู่ที่ 5 ตำบลโคกหาร อำเภอเขาพนม ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2560 ขนาดปริมาตรกักเก็บน้ำ 343 ลูกบาศก์เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่ จากการสำรวจในพื้นที่ พบว่า บริเวณนี้เป็นพื้นที่นอกเขตชลประทาน อาศัยน้ำฝนในการทำเกษตร



เกษตรกรรมประกอบอาชีพปลูกปาล์มน้ำมัน และยางพารา เป็นหลัก ไม่มีรายได้เสริมจากการปลูกพืชชนิดอื่น เมื่อมีการก่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ำในรูปแบบฝาย ค.ส.ล. ที่สามารถชะลอน้ำและกักเก็บน้ำในคลองให้ปริมาณเพียงพอสำหรับปลูกพืชอายุสั้นที่ได้ผลตอบแทนเร็ว ประเภทพืชผัก ปลูกแซมในพื้นที่สวนปาล์มน้ำมัน/ยางพารา



นางอัญญา ตราไชย
รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)

โดยเกษตรกรได้ใช้ประโยชน์จากฝาย มีการรวมกลุ่มผู้ใช้น้ำ เพื่อร่วมดูแลรักษา วางแผนการผลิต และการตลาด มีการรวมกันจำหน่ายผลผลิตโดยจะมีตัวแทนของกลุ่มติดต่อพ่อค้า/แม่ค้า เข้ามารับซื้อผลผลิตถึงแปลงของเกษตรกรโดยตรง ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย

และเวลาในการนำผลผลิตไปขาย ณ ตลาดหรือด้านผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากโครงการบนพื้นที่ 300 ไร่ มีครัวเรือนเกษตรกรได้รับประโยชน์ 50 ครัวเรือน เกษตรกรได้ใช้น้ำในสวนปาล์มน้ำมัน และสวนยางพารา ทั้งนี้มีเกษตรกรร้อยละ 57 ทำอาชีพเสริม โดยการปลูกพืชแซมในพื้นที่ เช่น มะเขือยาว พริกเขียว แตงกวา ถั่วพู เป็นต้น สามารถสร้างรายได้เสริมแก่เกษตรกร โดยมีปริมาณผลผลิตที่ขาย 3,220 กิโลกรัมต่อไร่ ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 14,827 บาทต่อไร่ สร้างรายได้เฉลี่ย 37,645 บาทต่อไร่ เกิดรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 22,818 บาทต่อไร่ หรือประมาณ 75,072 บาทต่อครัวเรือนต่อปี สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ หรือมูลค่าจากการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน 3.75 ล้านบาท/ปี



เกษตรกรส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับมาก โดยมีความเห็นว่า โครงการสามารถสร้างความมั่นคงให้แก่เกษตรกร มีแหล่งน้ำเพื่อทำการเกษตรได้ทั้งปี เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ที่มีรายได้เสริมทางการเกษตร ช่วยเกษตรกรสามารถลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนลงได้ สร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ที่ดินทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ ควรสนับสนุนการเพิ่มแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดินอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการพัฒนาการเกษตรและพัฒนากองสร้างพื้นฐานด้านแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน ส่งเสริมเกษตรกรให้ทำอาชีพเสริม ซึ่งจะทำให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความเป็นอยู่ดียิ่งขึ้น



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
หัวข้อข่าว : แปลงใหญ่สมุนไพรรายได้ดีกว่าเกษตรกรทั่วไป

วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2563
ฉบับที่ : 15436 หน้า : 6(ล่างขวา)

แปลงใหญ่สมุนไพรรายได้ดีกว่าเกษตรกรทั่วไป



นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงผลการศึกษาศักยภาพการผลิตและการตลาดสมุนไพรในพื้นที่โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ กรณีศึกษาขมิ้นชันและไพล โดยทำการศึกษา ต้นทุน ผลตอบแทนการผลิต ประสิทธิภาพการผลิต การตลาด เปรียบเทียบทั้งในและนอกพื้นที่โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ซึ่งผลการศึกษา พบว่า จากข้อมูลของกรมส่งเสริมการเกษตร ณ เดือน ต.ค. 61 มีแปลงที่ปลูกขมิ้นชันครอบคลุม 5 จังหวัด (พังงา สุราษฎร์ธานี มหาสารคาม สระแก้ว ราชบุรี) แปลงที่ปลูกไพลครอบคลุม 4 จังหวัด (สุราษฎร์ธานี มหาสารคาม สระแก้ว ราชบุรี) รวมจำนวนเกษตรกรในโครงการแปลงใหญ่สมุนไพรที่มีการปลูกขมิ้นชันและไพลทั้งสิ้น 326 ราย

“ซึ่งขมิ้นชัน เกษตรกรในโครงการแปลงใหญ่ มีต้นทุนการผลิต 14,931 บาท/ไร่/รุ่นการผลิต 1 ปี ผลผลิต 1,684 กิโลกรัม/ไร่ ราคาที่เกษตรกรขายได้ 23.17 บาท/กก. ให้ผลตอบแทน 39,019 บาท/ไร่ คิดเป็นผลตอบแทนสุทธิ (กำไร) 24,088 บาท/ไร่ เมื่อเทียบกับเกษตรกรนอกพื้นที่แปลงใหญ่ พบว่า มีต้นทุนการผลิตน้อยกว่าร้อยละ 8.86 และมีผลตอบแทนสุทธิต่ำกว่า ร้อย

ละ 12 ส่วน ไพล เกษตรกรในโครงการแปลงใหญ่ มีต้นทุนการผลิต 24,664 บาท/ไร่/รุ่นการผลิต 2 ปี ผลผลิต 3,341 กิโลกรัม/ไร่ ราคาที่เกษตรกรขายได้ 23.66 บาท/กก. ให้ผลตอบแทน 79,042 บาท/ไร่ คิดเป็นผลตอบแทนสุทธิ (กำไร) 54,377 บาท/ไร่ เมื่อเทียบกับเกษตรกรนอกพื้นที่แปลงใหญ่ พบว่า มีต้นทุนการผลิตน้อยกว่าร้อยละ 6.28 และมีผลตอบแทนสุทธิต่ำกว่าร้อยละ 26.77” นางอัญชนา กล่าว

จากการศึกษา ยังพบว่า ปัจจุบันความต้องการใช้สมุนไพรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากใช้ประโยชน์อย่างหลากหลาย ทั้งใช้ประกอบอาหาร ผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลสุขภาพ และเป็นผลิตภัณฑ์เวชสำอาง พืชสมุนไพรจึงเป็นโอกาสในการสร้างรายได้ให้เกษตรกรในชุมชน โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกี่ยวกับสมุนไพร เป็นช่องทางการจำหน่ายหลักของขมิ้นชันและไพล รองลงมาเป็นการจำหน่ายให้พ่อค้ารวบรวม ดังนั้น ภาครัฐควร

ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนให้เป็นช่องทางในการรับซื้อผลผลิตและลดความเสี่ยงด้านราคา โดยจะต้องส่งเสริมตลอดโซ่อุปทาน เช่น มาตรฐานวัตถุดิบและการแปรรูปเป็นเวชสำอางและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ และส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาด เช่น โรด โชว์ และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ให้มากขึ้น นอกจากนี้ เกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพร ควรรวมตัวกันเป็นกลุ่มเข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่ จะช่วยให้เกษตรกรมีช่องทางการจำหน่าย การตลาด ได้ราคา และสร้างรายได้ดียิ่งขึ้น.





ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากหนังสือพิมพ์ ข่าวสด (กรอบบ่าย)
หัวข้อข่าว : สศก.เปิดข้อมูลโครงการชลประทานในเขตปฏิรูปที่ดิน อ.เขาพนม สร้างความมั่นคง...

วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2563
ฉบับที่ : 25813 หน้า : 19(บน)

สศก. เปิดข้อมูลโครงการชลประทานในเขตปฏิรูปที่ดิน อ.เขาพนม สร้างความมั่นคงแหล่งน้ำ เกิดมูลค่าเศรษฐกิจ 3.75 ล้านบาท/ปี



นางอัญชญา ตราไชย
รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)

**นางอัญชญา ตราไชย รองเลขาธิการ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)**

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึง
การดำเนินการโครงการเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
ในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยมีสำนักงาน
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)
ดำเนินการ ซึ่ง สศก. ได้ติดตามโครงการ

เพิ่มพื้นที่ชลประทานในเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดกระบี่ พบว่า การก่อสร้างฝาย
คอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) กั้นคลองบางเตา ในพื้นที่บ้านโล้งน้ำจืด หมู่ที่ 5
ตำบลโคกทาว อำเภอเขาพนม ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2560 ขนาดปริมาตรกักเก็บน้ำ
343 ลูกบาศก์เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่ จากการสำรวจในพื้นที่ พบว่า
บริเวณนี้เป็นพื้นที่นอกเขตชลประทาน อาศัยน้ำฝนในการทำเกษตร เกษตรกร
ประกอบอาชีพปลูกปาล์ม น้ำมัน และยางพารา เป็นหลัก ไม่มีรายได้เสริมจาก
การปลูกพืชชนิดอื่น เมื่อมีการก่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ำในรูปแบบฝาย ค.ส.ล.
ที่สามารถชะลอน้ำและกักเก็บน้ำในคลองให้มีปริมาณเพียงพอสำหรับปลูกพืช
อายุสั้นที่ได้ผลตอบแทนเร็ว ประเภทพืชผัก ปลูกแซมในพื้นที่สวนปาล์ม น้ำมัน/
ยางพารา โดยเกษตรกรได้ใช้ประโยชน์
จากฝาย มีการรวมกลุ่มผู้ใช้น้ำ เพื่อร่วม
ดูแลรักษา วางแผนการผลิต และ
การตลาด มีการรวมกันจำหน่ายผลผลิต
โดยจะมีตัวแทนของกลุ่มติดต่อพ่อค้า/
แม่ค้า เข้ามารับซื้อผลผลิตถึงแปลง



ของเกษตรกรโดยตรง ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการนำผลผลิตไปขาย
ณ ตลาดรับซื้อ

ด้านผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากโครงการบนพื้นที่ 300 ไร่ มีครัวเรือนเกษตรกร
ได้รับประโยชน์ 50 ครัวเรือน เกษตรกรได้ใช้น้ำในสวนปาล์ม น้ำมัน และสวนยางพารา
ทั้งนี้ มีเกษตรกรร้อยละ 57 ทำอาชีพเสริม โดยการปลูกพืชแซมในพื้นที่ เช่น
มะเขือยาว พริกเขียว แตงกวา ถั่วพู เป็นต้น สามารถสร้างรายได้เสริมแก่เกษตรกร
โดยมีปริมาณผลผลิตที่ขาย 3,220 กิโลกรัมต่อไร่ ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 14,827 บาทต่อไร่
สร้างรายได้เฉลี่ย 37,645 บาทต่อไร่ เกิดรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 22,818 บาท
ต่อไร่ หรือประมาณ 75,072 บาทต่อครัวเรือนต่อปี สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
หรือมูลค่าจากการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน 3.75 ล้านบาท/ปี

เกษตรกรส่วนใหญ่
มีความพึงพอใจโครงการ
ในระดับมาก โดยมีความ
เห็นว่า โครงการสามารถ
สร้างความมั่นคงให้แก่



เกษตรกร มีแหล่งน้ำเพื่อทำการเกษตรได้ทั้งปี เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่
มีรายได้เสริมทางการเกษตร ช่วยเกษตรกรสามารถลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนลงได้
สร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพเกษตรกร เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
ที่ดินทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ ควรสนับสนุน
การเพิ่มแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดินอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการพัฒนาภาคการเกษตร
และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน ส่งเสริมเกษตรกรให้ทำ
อาชีพเสริม ซึ่งจะทำให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความเป็นอยู่ดีขึ้น



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

หัวข้อข่าว : ก.เกษตรเปิดทาง ยื่นคำขอสละสิทธิ์ รับผิดชอบต่อโควิด

วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 10792 หน้า : 5(ล่างซ้าย)

ก.เกษตรเปิดทาง ยื่นคำขอสละสิทธิ์ รับผิดชอบต่อโควิด

เกษตรกรต้องการสละสิทธิ์เงินช่วยเหลือจากโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สามารถยื่นคำร้องขอคืนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป ในวันเวลาราชการ

► ต่อ : สละสิทธิ์ - หน้า 9

สละสิทธิ์

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออกแนวทางปฏิบัติการขอคืนสิทธิ์ (สละสิทธิ์) การช่วยเหลือที่ได้รับ หรือการคืนเงินช่วยเหลือจากโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเกษตรกรสามารถยื่นแบบคำร้องขอคืนสิทธิ์ (สละสิทธิ์) ด้วยตนเอง หรือทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้แทนมายื่นแบบคำร้องต่อเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรทั้ง 7 หน่วยงาน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ทุกจังหวัด และส่วนกลาง ได้แก่

1) สำนักงานเกษตรอำเภอ และสำนักงานเกษตรพื้นที่ 1 มีนบุรี / สำนักงานเกษตรพื้นที่ 2 ลาดกระบัง / สำนักงานเกษตรพื้นที่ 3 ดลิ่งชัน / สำนักงานเกษตรพื้นที่ 4 ทวีวัฒนา 2) สำนักงานประมงจังหวัด และสำนักงานประมงอำเภอทุกแห่ง / สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ

ทุกแห่ง 4) กรมหม่อนไหม และศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ทุกศูนย์ ทั้ง 21 แห่ง 5) การยางแห่งประเทศไทย จังหวัด และสาขาทุกแห่ง และสำนักงานกลาง

6) สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ / พื้นที่สาขาที่ออกใบอนุญาต 7) สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคทุกแห่ง และเจ้าหน้าที่ประจำโรงงานน้ำตาล 57 แห่ง 8) สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ทุกจังหวัด 9) ส่วนกลางที่ทั้ง 7 หน่วยงาน ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมหม่อนไหม การยางแห่งประเทศไทย สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ทั้งนี้ การยื่นคำร้องขอคืนสิทธิ์ผู้มีสิทธิ์สามารถยื่นคำร้องขอคืนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป ในวันเวลาราชการ โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จาก www.moac.go.th และหลังจากที่เกษตรกรยื่นคำร้องขอคืนสิทธิ์ (สละสิทธิ์) การช่วยเหลือแล้ว หน่วยงานรับคำร้องจะบันทึกคำร้องตามแบบฟอร์มเข้าระบบ และให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรดำเนินการรวบรวมส่งรายชื่อเกษตรกรผู้ยื่นขอคืนสิทธิ์ทั้งหมดให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ดำเนินการเรียกคืนเงินต่อไป



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากเว็บไซต์ matichon.co.th

หัวข้อข่าว : 'ปลัดเกษตรฯ' ชี้เกษตรกรคืนสิทธิเยียวยา5,000ได้ หลังเช็คเจอซ้ำซ้อน

วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : - หน้า : -

MATICHON ONLINE บทสัมภาษณ์



ข่าวในพระราชสำนัก เกาะติด COVID-19 การเมือง เศรษฐกิจ หุ้น-การเงิน บริหารการเงิน ในประเทศ ภูมิภาค ต่างประเทศ การศึกษา

ไลฟ์สด ทีวี บทสัมภาษณ์ INTERNATIONAL หนังสือนิตยสาร ทีวี ประเด็น โลก - สัปดาห์พิเศษ แดงหนังสือ อื่นๆ

หน้าแรก > เศรษฐกิจ > ปลูกข้าว...

เศรษฐกิจ

'ปลัดเกษตรฯ' ชี้เกษตรกรคืนสิทธิเยียวยา5,000ได้ หลังเช็คเจอซ้ำซ้อน

วันที่ 13 มิถุนายน 2563 - 15:56 น.



'ปลัดเกษตรฯ' ชี้เกษตรกรคืนสิทธิเยียวยา5,000ได้ หลังเช็คเจอซ้ำซ้อน

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรฯ ได้ออกแนวทางการปฏิบัติ การขอคืนสิทธิ หรือสละสิทธิ การช่วยเหลือที่ได้รับ หรือการคืนเงินช่วยเหลือจากโครงการช่วยเหลือเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเกษตรกรสามารถยื่นแบบคำร้องขอคืนสิทธิด้วยตนเอง หรือทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้แทนยื่นแบบคำร้องต่อเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการรับยื่น ทะเบียนเกษตรกรทั้ง 7 หน่วยงาน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ทุกจังหวัด และส่วนกลาง ได้แก่ 1.สำนักงานเกษตรอำเภอ และสำนักงานเกษตรพื้นที่ 1 มีบุรี, สำนักงานเกษตรพื้นที่ 2 ลาดกระบัง, สำนักงานเกษตรพื้นที่ 3 ดลิ่งชัน และสำนักงานเกษตรพื้นที่ 4 ทวีวัฒนา

นายอนันต์ กล่าวต่อว่า 2.สำนักงานประมงจังหวัด และสำนักงานประมงอำเภอทุกแห่ง, สำนักงานประมงพื้นที่ กรุงเทพมหานคร 3 สำนักงานปลัดจังหวัด และสำนักงานปลัดอำเภอทุกแห่ง 4.กรมหม่อนไหม และศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ทุกศูนย์ ทั้ง 21 แห่ง 5.การยางแห่งประเทศไทยจังหวัด และสาขาทุกแห่ง และสำนักงานกลาง 6.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขาที่ออกใบอนุญาต 7.สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคทุกแห่ง และเจ้าหน้าที่ประจำโรงงานน้ำตาล 57 แห่ง 8.สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ทุกจังหวัด และ9. ส่วนกลางที่ทั้ง 7 หน่วยงาน ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปลัดสัตว์ กรมประมง กรมหม่อนไหม การยางแห่งประเทศไทย สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ **สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร**

ทั้งนี้ การยื่นคำร้องขอคืนสิทธิ ผู้มีสิทธิสามารถยื่นคำร้องขอคืนสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป ในวันเวลาราชการ โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จากเว็บไซต์ของกระทรวงเกษตรฯ และหลังจากที่เกษตรกรยื่นคำร้องขอคืนสิทธิ การช่วยเหลือแล้ว หน่วยงานรับคำร้องจะบันทึกคำร้องตามแบบฟอร์มเข้ารระบบ และให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรดำเนินการรวบรวมส่งรายชื่อเกษตรกรผู้มีสิทธิคืนสิทธิทั้งหมดให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ดำเนินการเรียกคืนเงินต่อไป



เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line @Matichon ไลฟ์สด



รหัสข่าว: I-I200614000414

หน้า: 1/1



InfoNews Limited | 888/178 Ploenchit Rd., 17th FL, Mahatun Plaza Bldg., Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330
☎ 02-253-5000, 02-651-4700 📠 02-253-5001, 02-651-4701 ✉ help@iqnewsclip.com

บทสัมภาษณ์ ชาวลด ประชาชาตีสกุล ลอสปีลาห์ ลีปวัฒน์ธรรม เกษตรกรโดยชาวมาน เกษตรกรชาวจังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานกษัตริย์ชน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มติชนออนไลน์ Khaosod English Matichon Investor Relation ร่วมงานกับเรา.

ติดตามเรา

มติชนออนไลน์

ข่าวเด่นประจำวัน

- 'วรรณสิงห์' ยกมือไหว้ 'เคอแอง'** กลางวงเสนาหา ขอโทษขอผิดติดรับไม่ได้ 'รี...'
วันที่ 13 มิถุนายน 2563 - 18:14 น.
- 'ฟูลด เคอแอง' ย้อนเล่าวัน** ยกลูกงานเขียน ฟูลดเคอแองเมนต์ การเมือง ฟากแองคิดคิดเป็นแจ้ง R...
วันที่ 13 มิถุนายน 2563 - 22:37 น.
- เวทีเสนาหา 'วันเฉลิม' เสรีท่า** แบรนต์ 'มารีญา' เป็นพิธีเซอร์เซอร์ เผยเชิญมากแต่...
วันที่ 13 มิถุนายน 2563 - 22:04 น.
- ทะเล 4 ล้นทวี ฟัง 'ปรีดี' ไชรี** สำเนียงอังกฤษ ส่งข้อความถึง 'มา รีกญา'
วันที่ 11 มิถุนายน 2563 - 10:58 น.
- 'โตโยต้า' จัดเปิดตัว 'ริโว-ฟอร์จูเนอ** ร์ ใหม่ : โดย นายพล
วันที่ 13 มิถุนายน 2563 - 14:15 น.
- ขึ้นชมบัลเลต์ มรนาท วัลย์ 25 สัณ** ดัดผู้ช่วยผู้พิพากษา คณะมนตรีดับ 1 ดั่งแดดรุ่งนภา
วันที่ 13 มิถุนายน 2563 - 18:57 น.

ม.อ.รับโล่ทมนุมนวัตกรรมยางพารา

คณะผู้บริหารม.สงขลานครินทร์(ม.อ.) ประกอบด้วย ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี รศ.ดร.เจริญ นาคะสรรค์ รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และกรรมการการยางแห่งประเทศไทย รศ.อาชีชัน แกสมาน ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพาราเป็นตัวแทนเข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ให้การสนับสนุนโครงการความร่วมมือเรื่องอุปกรณ์ทางการจราจรและอำนวยความสะดวกทางถนนที่ผลิตจากยางพาราจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.ที่ผ่านมา ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาลพร้อมกันนี้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่องอุปกรณ์ทางการจราจร

และอำนวยความสะดวกทางถนนที่ผลิตจากยางพาราเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในหน่วยงานภาครัฐระหว่างกระทรวงคมนาคมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการจัดแสดงนิทรรศการ ขั้นตอนการนำยางพารามาใช้ประโยชน์เพิ่มความปลอดภัยทางถนน โดยใช้ผ่านยางธรรมชาติครอบกำแพงคอนกรีตหรือแบรีเออร์ ส่วนกระทรวงเกษตรฯนำเสนอประโยชน์ของโครงการดังกล่าวปริมาณยางพารามาแปรรูปช่วยเพิ่มมูลค่าผลผลิตยางพาราและยกระดับราคาผลผลิตให้กับเกษตรกร.



นางผู้สสดี จ่าย
เจริญ พาณิชย์

จ.ยะลา เผยว่า ภาพรวมของทุเรียนในปี
นี้ของ จ.ยะลา มี
ผลผลิตประมาณ
52,000 ตัน เพิ่มขึ้น
ปีที่ผ่านมา 20% ปี
ที่แล้ว ประมาณ
42,000 ตัน ในปีนี้
คาดว่าจะส่งออก
80% ของผลผลิต
ทั้งหมดของจังหวัด
ตลาดหลักที่ส่งออก
คือจีน ตอนนี้บริษัทตัวแทนมารับซื้อเป็น
ผู้ส่งออกเข้ามาแล้ว

สำหรับการขนส่งเพื่อส่งออกไม่น่าจะมี
ปัญหา เพราะมีการแก้ไขปัญหามาโดยเมื่อถึง



ผู้สสดี จ่ายเจริญ

พาณิชย์ จ.ยะลา

'ทุเรียนปีนี้ราคาสูงกว่าปีก่อน'

ประเทศลาวจะเปลี่ยนคนขับรถเป็นชาวลา
เพื่อให้การขนส่งสามารถไปส่งปลายทาง
ที่ประเทศจีนสะดวก นอกจากนั้นทาง
กระทรวงเกษตรฯ ได้เจรจากับจีนให้ส่ง
ออกเพิ่มได้อีกหนึ่งด่าน จากเดิมส่งออกผล
ไม้ไปประเทศจีนผ่านด่านตงซิงของประเทศ

จีน ก็เพิ่มอีก 1 แห่ง

ส่วนด้านทางภาคใต้คือด่านสะเดา
จ.สงขลา รัฐบาลไทยได้เจรจากับทาง
รัฐบาลมาเลเซียให้เปิดด่านที่ปาดังเบซาร์
ซึ่งเดิมจำกัดเฉพาะส่งออกยางพารา จึงเป็น
อีกช่องทางหนึ่งที่ทำให้ทุเรียนของ จ.ยะลา
สามารถขยายส่งออกทางด้านปาดังเบซาร์
ได้ ขณะที่ด่านเบตงก็ส่งออกทุเรียน มังคุด
เงาะ โดยเฉพาะเดือนมิ.ย.-ก.ย. ราคาทุเรียน
ปีนี้มีแนวโน้มสูงกว่าปีที่ผ่านมา เพราะ
ความต้องการของต่างประเทศสูง

เฉษฐา สิริโยทัย

ซีพีเอฟร่วมภาครัฐสู้โควิด-19 ส่ง'เสบียง'ให้'นักรบเสื้อกาวน์'

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นับเป็นวิกฤติใหญ่ที่คนทั้งโลกต้องเผชิญร่วมกัน และในเวลาอันแสนยากลำบากนี้เรายังได้เห็นความเอื้อเฟื้อที่สังคมหยิบยื่นให้กันมากมาย

ทั้งการมอบเครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์ป้องกันและฆ่าเชื้อโรค ฯลฯ ด้านมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการต่อสู้กับไวรัสร้าย กภัยพิบัติโรคระบาดที่ไม่มีใครคาดคิด

ที่ลืมไม่ได้คือ "พลังงาน" ที่ต้องเติมให้ กองทัพ "นักรบเสื้อกาวน์" เหล่าแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ "เสบียง" หรือ "อาหาร" ที่มีคุณภาพ และปลอดภัย จึงถือเป็นยุทธปัจจัยสำคัญของกองทัพที่สู้กับเชื้อโรค **บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ** เป็นภาคเอกชนที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในเรื่องนี้ตั้งแต่ช่วงแรกๆของการระบาด โดยใช้ความร่วมมือและความถนัดในด้านอาหารจากการเป็น "ครัวของโลก" มาประยุกต์สู่ "ครัวของนักรบเสื้อกาวน์"

จากแนวคิดการมีส่วนร่วมสู้วิกฤติโควิด-19 ครั้งนี้ของ นายสุภกิต เจียรนวนนท์ ปธ.กค.บ.เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (ซีพี) และ ปธ.กค.บ.มจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (ซีพีเอฟ) และ นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ปธ.คณะผู้บริหาร ซีพีเอฟ ต่อยอดนำมาคิดการช่วยเหลือสนับสนุนด้านต่างๆ ด้วยการส่งมอบอาหารสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์



ตัวแทนCPF ในสหรัฐฯมอบอาหารสำเร็จรูปและอาหารแห้งจาก สมาคมไทยอเมริกันแห่งรัฐอิลลินอยส์ ให้แก่ สกนุ. ณ นครชิคาโก ช่วยชาวไทย.



นายสิน เรืองประทีปแสง ออท. ณ กรุงมะนิลา ฟิลิปปินส์ นายสกล ชีวะ โกเศรษฐ รองประธาน กค. ธุรกิจสัตว์บก ซีพีเอฟ ฟิลิปปินส์มอบผลิตภัณฑ์อาหารไก่สด 2,000 ชุด ให้แก่ ผบ.ตร.ฟิลิปปินส์ เป็นกำลังใจรับมือโควิด-19.

แพทย์ ผ่านโครงการ "CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19" ให้กับโรงพยาบาลของรัฐ 183 แห่ง เป็นเสบียงให้กับแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ที่เสียสละเพื่อคนไทย

พร้อมกับส่งอาหารให้กับประชาชนอีกกว่า 20,000 คน ที่แสดงความรับผิดชอบ "กักตัวเอง" อยู่ที่บ้าน หลังกลับจากประเทศในกลุ่มเสี่ยง ถือเป็นการสนับสนุนมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอีกทางหนึ่ง

จากนั้นจึงต่อยอดสู่โครงการเฟส 2 "ซีพีเอฟ ส่งอาหารจากใจให้โรงพยาบาลและครอบครัวหมอ-พยาบาล" ส่งอาหารให้กับครอบครัวแพทย์และพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐที่ดูแลผู้ป่วยโควิดอีกกว่า 20,000 ครอบครัว เพื่อให้ "ฮีโร่" ชุดขาวได้ทุ่มเทรักษาผู้ป่วย โดยไม่ต้องกังวลเรื่องอาหารของคนที่บ้าน

โครงการนี้ได้รับการกล่าวถึงอย่างมากและมีผู้ที่ได้รับอาหารออกมาวิวขอบคุณบริษัทมากมาย สะท้อนจุดแข็งของ ซีพีเอฟ ที่มีเครือข่ายการกระจายสินค้าที่เข้มแข็ง และ "เอาอยู่" กับการ Delivery



ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายสุกฤดี เกียรติธรรม ปธ.กก.บ.เจริญ โภคภัณฑ์ จำกัด (ซีพี) และ ปธ. กก.บ.เจริญ โภคภัณฑ์อาหาร (ซีพีเอฟ) และ นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ปธ.คณะผู้บริหาร ซีพีเอฟ ร่วมเดินทางส่งอาหารสู้ภัยโควิด-19.



นางฉัฐฉิณี ขวนะนิกุล รอง กก.ผจก.ด้านโลจิสติกส์ ซีพีเอฟ พร้อมพนักงานบริการจัดส่งอาหาร.

สำหรับพี่น้องประชาชนในชุมชนคลองเตย 8,499 ครัวเรือน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากพิษเศรษฐกิจเช่น ตกงานหรือถูกเลิกจ้างในช่วงโควิด-19 ก็ได้รับความช่วยเหลือเช่นเดียวกันภายใต้โครงการ "กองทัพภาคที่ 1 ร่วมกับ CPF ส่งอาหารคุณภาพจากใจ...สู่ชุมชน"

โดยส่งอาหารพร้อมรับประทานให้กับประชาชนในชุมชนคลองเตย 8,499 ครัวเรือน ขณะเดียวกัน ยังผนึกกำลังกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดทำ "โครงการอาหารปลอดภัย...สู่ชุมชน" ด้วยรถ Food Truck ของ ซีพี เฟรชมาร์ท กว่า 30 แห่ง นำอาหารปลอดภัยอุ่นร้อนๆ ส่งตรงถึงมือ

สินค้าทั่วประเทศในช่วงวิกฤติเช่นนี้ ขณะเดียวกันซีพีเอฟยังยกย่องให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทั่วประเทศ กว่าล้านคนเป็น "ฮีโร่" ที่ล้มไม่ได้ ล้วนเป็นผู้เสียสละทำงานอย่างหนัก เดินเท้าเข้าสู่ทุกหมู่บ้าน ช่วยรัฐป้องกันโควิด-19 ได้ทุกซอกทุกมุมของประเทศ ซีพีเอฟ จึงร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข จัดทำโครงการ "คู่มือส่วนลดจากใจให้อสม. #ฮีโร่ที่ล้มไม่ได้" มอบส่วนลดสินค้าราคาพิเศษสุด ในร้านซีพี เฟรชมาร์ท เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับ อสม. ทั่วประเทศ



พยาบาล รพ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ ขอขอบคุณ "โครงการ CPF ส่งอาหารจากใจร่วมต้านภัยโควิด-19" ที่ส่งอาหารไปให้รับประทานสู้วิกฤติโควิด-19.



นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ นำชาวซีพีเอฟจิตอาสา ร่วมแจกอาหารอุ่นร้อน พร้อมรับประทานจากรถ Food Truck ของ ซีพีเฟรชมาร์ท ใน โครงการ "อาหารปลอดภัย จากใจ...สู่ชุมชน" ให้แก่ประชาชนในชุมชนใน กทม. ภาคเหนือ และภาคใต้.



นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ป.ค.และผู้บริหาร บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (ซีพีเอฟ)



พล.ท.ธรรมบุญ วิถี แม่ทัพภาคที่ 1 และ นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ผู้บริหารซีพีเอฟ ลงพื้นที่แจกอาหาร.

ชาวชุมชนต่างๆ และคนขับรถแท็กซี่ 1,000 คัน ในเขตกรุงเทพฯ ขยายไปภาคเหนือและภาคใต้ด้วย และเปิดร้านซีพี เฟรชมาร์ท ให้เป็นสถานีจัดส่งจำหน่ายไข่ไก่ในราคายุติธรรม

พร้อมจัดแคมเปญ "ลดจริง...ไม่ทิ้งกัน ช่วยค่าครองชีพ" จำหน่ายข้าวกล่องในราคา 20 บาทจำนวน 1 ล้านกล่อง ช่วยลดรายจ่ายด้านอาหารได้อีกทาง

นอกจากนี้ซีพีเอฟจิตอาสา จากทุกกลุ่มธุรกิจ ทั้งในส่วนของโรงงานผลิตอาหารสัตว์ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และโรงงานแปรรูปอาหารในทุกภาคทั่วไทยและธุรกิจซีพีเอฟทั่วโลก อาทิ สหรัฐอเมริกา รัสเซีย อินเดีย มาเลเซีย สเปน ลาว กัมพูชา เวียดนาม ฯลฯ

ต่างระดมความช่วยเหลือด้านอาหารและด้านอื่นๆหลายรูปแบบแก่ชุมชนและผู้ปฏิบัติงาน ในด้านตรวจคัดกรอง เพื่อสร้างชุมชนปลอดภัย

และหยุดยั้งการระบาดของเชื้อไวรัสโควิดเช่นกัน ทั้งหมดนี้ยังไม่นับรวมถึงการรักษาระดับกำลังการผลิตอาหารอย่างสม่ำเสมอเพื่อมิให้เกิดปัญหาสินค้าขาดแคลนอันอาจส่งผลให้ประชาชนตื่นตระหนกและเดือดร้อน

"เราขอใช้ความเชี่ยวชาญขององค์กรในด้านอาหาร ร่วมบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานสู้ภัยโควิด-19 โดยใช้รถ Food Truck นำอาหารอุ่นร้อนไปแจกจ่ายให้รับประทานกันอย่างปลอดภัย และสนับสนุนด้านต่างๆขอเป็นกองหนุนส่วนหนึ่งให้ชาวไทยก้าวผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน" นายประสิทธิ์ กล่าว

ความร่วมมือร่วมใจของชาวไทยทุกภาคส่วน ส่งผลให้ประเทศไทยก้าวผ่านวิกฤติครั้งนี้ สู้ "ไทยชนะ" ได้ในที่สุด.

ทีมข่าวภูมิภาค รายงาน

ปลื้มองค์กรรัฐส่งเสริมความเสมอภาค

● ๖ หน่วยขับเคลื่อนครบ 6 ข้อ ● ขจัดเลือกปฏิบัติสีน้ครงานประกาศมากที่สุด

น.ส.อุษณี กังวารจิตต์ อธิบดีกรมกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว (สค.) กระทรวงการพัฒนา-สังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและสถาบันการศึกษา 24 หน่วยงานได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ “การส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติ โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ตาม พ.ร.บ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558” ใน 6 ประเด็น ได้แก่ 1.การแต่งกาย 2.การจัดพื้นที่ที่เหมาะสม 3.การประกาศรับสมัครงานและการกำหนดคุณสมบัติ ผู้สมัครงาน 4.การใช้ถ้อยคำภาษาและกิริยาท่าทาง และเอกสารต่างๆ 5.การสรรหาคณะกรรมการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆ 6.การป้องกันและแก้ไข ปัญหาการล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศในการทำงานภายหลังมีการประกาศเจตนารมณ์ สค.ได้ ขยายผลของความร่วมมือไปยังทุกกระทรวง

อธิบดี สค.กล่าวต่อว่า จากการติดตามผล พบว่ามีหน่วยงานภาครัฐอีก 14 แห่ง ที่ร่วมประกาศเจตนารมณ์ ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และอีก 7 หน่วยงาน ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมการข้าว สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ สถาบัน

วิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง รวมทั้งการเคหะแห่งชาติ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนและพรรคประชาธิปัตย์ และพบว่า มี 6 หน่วยงานที่ประกาศครบทั้ง 6 ข้อ ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนและพรรคประชาธิปัตย์ สำหรับเจตนารมณ์ที่หน่วยงานประกาศมากที่สุด คือ ข้อ 3.การประกาศรับสมัครงานและการกำหนดคุณสมบัติผู้สมัครงาน รองลงมาคือ ข้อ 5.การสรรหาคณะกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ในหน่วยงาน และข้อ 6.การป้องกันและแก้ไข ปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ส่วนเจตนารมณ์ที่ประกาศน้อยที่สุด คือ ข้อ 2.การจัดพื้นที่ที่เหมาะสม

น.ส.อุษณี กล่าวอีกว่า ล่าสุดเมื่อวันที่ 5 มิ.ย. ที่ผ่านมา ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้ลงนาม

ในประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่องข้อปฏิบัติในการส่งเสริมความเสมอภาค และขจัดการเลือกปฏิบัติ โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ อย่างไรก็ตาม เชื่อว่า ยังมีอีกหลายหน่วยงานที่ได้ขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดความเสมอภาคหรืออยู่ระหว่างดำเนินการอย่างเป็นทางการพร้อมทั้งขอเชิญชวนให้ทุกหน่วยงาน ร่วมกันสร้างบรรทัดฐาน แนวปฏิบัติ เพื่อปรับเจตคติของคนในสังคมไทย ให้เปิดกว้าง ยอมรับและเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ของทุกคนอย่างเท่าเทียม.

มิ่ง-เลียบบ-อ้วน-ลูกแพ้งนำ'แคร์'

เปิด7คนดัง-ก่อนโชว์กิน17มิ.ย. เดียร์นำ5ส.ส.ปิดขัดแย้งรวมว.บี จ๋อนแจงพา6ปชป.พบพีระพันธุ์ ดึง'จรินทร์-เฉลิมชัย'เคลียร์ราว

'เดียร์'นำกลุ่ม 5 ส.ส.เคลื่อน
รับเรื่องร้องเรียนชาวบ้าน ปิด
รวมตัวเพื่อหวังต่อรองตำแหน่ง
(อ่านต่อหน้า 5)

นำ'แคร์'

'เดียร์'ไม่ปิด6ส.ส.นั่งกก.บห.

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน ที่บริเวณหน้า
กระทรวงการคลัง ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ
(พปชร.) นำโดย น.ส.วันทยา วงษ์ไกรลาส
ส.ส.บัญญัติชัย ชื่อ, น.ส.กรณิศ งามสุคนธ์รัฐธนา
ส.ส.เขตคลองเตย-วัฒนา, น.ส.ภาดาท์ วรกานนท์
ส.ส.เขตราชเทวี พญาไท จตุจักร, น.ส.ฐิติภัฏ
โชติเดชาชัยนันต์ ส.ส.เขตบางกะปิ-วังทองหลาง
และนายศิริพงษ์ รัสมิ์ ส.ส.เขตหนองจอก
กทม. ลงพื้นที่รับเรื่องร้องเรียนการก่อสร้าง
ตึกกระทรวงการคลัง และตึกสำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ที่ประชาชนในพื้นที่ได้รับ
ผลกระทบจากการก่อสร้างในเรื่องของเสียง
รบกวน และสิ่งของจากการก่อสร้างตกลงมา
ด้านล่าง

น.ส.ภาดาท์กล่าวว่า ส.ส.ไม่สามารถสั่งการ
ใครได้ แต่สามารถเป็นกระบอกเสียง ประสาน
งานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับฟัง จะ
ช่วยผลักดันและไม่ทิ้งปัญหาตรงนี้ ซึ่งอาจจะไม่
สามารถแก้ปัญหาได้ภายใน 1 วัน แต่จะพยายาม
ทำให้สำเร็จให้ได้

หลังรับฟังปัญหาความเดือดร้อนประชาชน

น.ส.วันทยาให้สัมภาษณ์ว่า การประชุมพรรคใน
วันที่ 19 มิถุนายนนี้ เป็นการเลือกกรรมการ
บริหารของพรรคชุดรักษาการก่อนถึงวัน
ประชุมใหญ่ ซึ่งเป็นตามหลักการของข้อบังคับ
พรรค เพื่อเตรียมการเลือกกรรมการบริหาร
พรรคในวันประชุมใหญ่วันที่ 3 กรกฎาคมนี้
โดยถือเป็นเรื่องของทางผู้ใหญ่ที่จะพิจารณา
การเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดรักษาการ

เมื่อถามว่า ในกลุ่ม 6 ส.ส.จะเสนอบุคคล
เข้าไปเป็นกรรมการบริหารพรรคหรือไม่ น.ส.
วันทยากล่าวว่า ส.ส.ในพรรคทุกคนก็มีความ
ตั้งใจที่ดีที่อยากเข้าไปทำงาน เป็นเสียงสะท้อน
ให้กับประชาชน ก็ขึ้นอยู่กับ ส.ส.ในพรรคที่จะ
พิจารณาเลือกเข้าไป ซึ่งการทำงานทุกอย่างก็มี
กฎระเบียบขั้นตอน แต่ทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่
ในพรรคว่าจะมีแนวทางการบริหารอย่างไร เป็น
ตามหลักการของข้อบังคับพรรค เพื่อเตรียมการ
เลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ในวันประชุม
ใหญ่วันที่ 3 กรกฎาคม โดยถือเป็นเรื่องของทาง
ผู้ใหญ่ที่จะพิจารณาการเลือกกรรมการบริหาร
พรรคชุดรักษาการ

ยันไม่คาดหวังต่อรองตำแหน่ง

เมื่อถามถึงความขัดแย้งกับนายพุทธิพงษ์
ปูลณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม น.ส.วันทยากล่าวว่า เวลา
เจอกับนายพุทธิพงษ์ในสภา เราก็พูดคุยกันตาม
ปกติ ไม่ได้รู้สึกว่ามีมิตรภาพเปลี่ยนแปลงไป กลุ่ม
6 ส.ส.เป็นเพียงกลุ่มก้อนที่เริ่มต้นมาจากความ
เป็นเพื่อน ที่มีความคาดหวังจะเป็น ส.ส.ที่ดี ทำ
เพื่อประชาชน โดยไม่ได้มีความคาดหวังที่จะต่อ
รองตำแหน่ง ทั้งนี้ เราเป็นเพียง ส.ส.สมัยแรก ที่
มีความตั้งใจเข้ามาทำงานเพื่อประชาชน เพราะ
ช่วงที่ผ่านมาเกิดวิกฤตโควิด-19 ประชาชนได้

รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก เราก็เล็งเห็น
ปัญหานี้ ซึ่งไม่ได้เพิ่งจะมาตั้งกลุ่มในตอนี้ แต่
เราทำงานร่วมกันมาตลอดในการแก้ปัญหาให้กับ
ประชาชนมาลึกระยะใหญ่แล้ว โดยเชื่อว่าทาง
พรรคไม่ได้ทำอะไรในการรวมกลุ่มครั้งนี้ เพราะ
ทุกคนจะเข้าใจถึงเจตนารมณ์ในการเข้ามาขับ
เคลื่อนเพื่อประโยชน์ของประชาชน ที่พวกเขา
มีความมุ่งหวังที่จะให้ ส.ส.พลังประชารัฐเข้ามา
ช่วยแก้ปัญหา ซึ่งเรื่องนี้ขอให้ดูในอนาคตว่าเรา
ตั้งใจทำงานมากแค่ไหน

(อ่านต่อหน้า 7)

ต่อจากหน้า 5

นำ'แคร์'

น.ส.ภาดาท์กล่าวว่า ไม่อยากให้เกิดว่าเรา
ตั้งกลุ่ม เพราะกลุ่มเราคือเพื่อนมาทำกิจกรรม
เพื่อประชาชนในพื้นที่ ซึ่งนายพุทธิพงษ์ยัง
เป็นที่ที่น้องๆ เคารพรัก ขอยืนยันว่าพวกเราไม่
ต้องการต่อรองตำแหน่ง แต่อยากขับเคลื่อนการ
ทำงานในพื้นที่อย่างจริงจัง

'ราเมศ'แจงส.ส.ปชป.กินข้าวไร้มัย

นายราเมศ รัตนะเขวง โฆษกพรรค
ประชาธิปไตย (ปชป.) กล่าวถึงรายงานข่าวที่
ออกมาว่าเมื่อช่วงเที่ยงของวันที่ 11 มิถุนายนที่
ผ่านมา มี ส.ส.และอดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์
รวม 6 คน เดินทางมาพบนายพีระพันธุ์ สาลี
รัฐวิภาค ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และอดีตผู้
ชิงหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ที่ห้องทำงานบน
ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ว่า การไปพบ
กันเป็นเรื่องปกติในทางการเมือง คนการเมือง
จะทราบดีว่าทุกคนมีเพื่อนทั้งในพรรคและนอก
พรรค ตนก็มีเพื่อนนอกพรรคต่างพรรคมากมาย
การพบปะนั้นคือมิตรภาพทางการเมือง ไม่ใช่ขี้น
ยะทางการเมืองไปทุกเรื่อง ถ้าในอนาคตมีอะไร
ที่เกิดขึ้นกับตน ก็ต้องรับผิดชอบอยู่ดี ทุกพรรค
มีนักการเมืองที่รู้จักคุ้นเคยกันก็มากมาย การไป
พบปะรับประทานข้าว เยี่ยมเยียนกันอย่าตีความ
ไปไกลจนเป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งภายใน
พรรค ต้องเคารพในความคิดและการกระทำ

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อาทิตย์ 14 มิถุนายน 2563

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15435

หน้า: 1 (บนซ้าย), 7, 5

Col.Inch: 180.31

Ad Value: 198,341

PRValue (x3): 595,023

ศิลป์: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: มิ่ง-เลียบบ-อ้วน-ลูกเพ่งน้ำ'แคร่'

ของทุกคน และทุกคนที่ไปพบก็ยืนยันแล้วด้วยว่าเป็นการร่วมรับประทานอาหารร่วมกันตามปกติ ไม่มีอะไรแอบแฝง เป็นการเยี่ยมเยียนพบปะในฐานะคนที่คุ้นเคยกัน ฉะนั้นหลักการที่ถูกต้องทุกคนไม่ควรตีความจนนำไปสู่ความขัดแย้งแตกแยก

เมื่อถามว่า ถือเป็นความเคลื่อนไหวของนายพีระพันธุ์ในพรรคประชาธิปัตย์หรือไม่ นายรามศกกล่าวว่า นายพีระพันธุ์ก็พูดแล้วว่าจะไม่คิดกลับมาพรรคประชาธิปัตย์ ก็ถือว่าชัดเจนในคำตอบแล้ว

'จ๊อน'ย้ำพบ'พีระพันธุ์'ฐานะมิตร

นายอลงกรณ์ พลบุตร รองหัวหน้าพรรคและประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีที ส.ส.ของพรรคเข้าร่วมโต๊ะอาหารเที่ยงกับนายพีระพันธุ์ เพื่อวางเส้นทางไปร่วมงานกับพรรคพลังประชารัฐ ว่า ยืนยันว่าการพบปะดังกล่าวไม่มีนัยยะทางการเมืองใดๆ ไม่เกี่ยวกับการย้ายพรรค หรือการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงหัวหน้าพรรคตามที่มีรายงานข่าวในสื่อมวลชน เพราะเป็นเพียงการพบกันระหว่างเพื่อนเก่า คนของพรรคที่ออกไปยังเป็นมิตรที่ติดอกติดใจกันเท่านั้น สำหรับประเด็นเรื่องการปรับปรุงพัฒนาพรรคนั้น พรรคประชาธิปัตย์กำลังขับเคลื่อนการปฏิรูปพรรคอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการอัปเดตพรรคสู่องค์กรดิจิทัลซึ่งเริ่มดำเนินการใน 6 โครงการ ได้แก่ 1.การจัดตั้งบิ๊กดาต้า 2.การวางระบบบริหารจัดการพรรคด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัล 3.การวางระบบสื่อสารการประชุมทางไกลด้วยระบบ Zoom Cloud Meeting 4.การพัฒนาระบบสื่อสารสาธารณะทุกแพลตฟอร์ม 5.การจัดตั้งศูนย์สื่อสารดิจิทัล และ 6.การจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีไอที เพื่อจะเริ่มวางระบบและจะเชื่อมโยงไปยังสาขาพรรคตัวแทนพรรคประจำจังหวัด สำนักงาน ส.ส.และศูนย์ภูเขาสู่ทุกเขตเลือกตั้งเป้าหมายแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม โดยยืนยันว่าพรรคไม่เคยหยุดนิ่งในการพัฒนาปฏิรูปพรรคภายใต้แนวทางอุดมการณ์-ทันสมัย เพื่อสร้างความเป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชน ซึ่งหลังจากมีการคลายล็อกโควิดเพิ่มขึ้น เร็วๆ จะมีกิจกรรมใหม่เพื่อประชาชนโดยการขับเคลื่อนของคณะกรรมการบริหารพรรค คณะกรรมการฟังก้อน 15 คณะ และคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พรรคทั้ง 5 ภาค ออกมาทุกสัปดาห์ด้วย

'นิพิฏฐ์'รับสะท้อนส.ส.อึดอัดจริง

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรค

ประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวกรณีรายงานข่าว 6 ส.ส.พรรค ปชป. เข้าพบนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และอดีตผู้ซึ่งหัวหน้าพรรค ปชป. ที่ห้องทำงานบนตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 11 มิถุนายนที่ผ่านมาว่า การพูดคุยของ 6 ส.ส.พรรค ปชป.กับนายพีระพันธุ์ ถือเป็นพูดคุยกันในฐานะเพื่อน พี่น้องเก่าที่เคยอยู่พรรค ปชป.มาด้วยกัน แต่ก็สะท้อนภาพของสมาชิกพรรครู้สึกอึดอัดตามข่าวที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ กับการที่ไม่ได้สื่อสารโดยตรงกับผู้บริหารของพรรคในห้วงเวลาที่ผ่านมามีเรื่องความอึดอัดของสมาชิกพรรคที่เกิดขึ้น ตนขอรับเป็นคนกลางที่จะไปประสานกับผู้บริหารพรรค โดยได้ประสานผ่านนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะรองหัวหน้าพรรค ปชป.ตามภารกิจ เพื่อจัดให้มีการพูดคุยระหว่างสมาชิกพรรคกับผู้บริหารพรรค ได้ทำความเข้าใจในทิศทางการทำงานร่วมกันใหม่ อะไรที่ไม่เข้าใจกันก็ต้องมาพูดคุยกันภายในพรรค

ดีลผ่าน'นิพนธ์'นัดถกจรีนทร์

"ขณะนี้ผมได้ส่งข้อมาก ไปให้นายนิพนธ์แล้ว เพื่อนัดหมายนายจรีนทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรค ปชป. และนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะเลขาธิการพรรค ปชป. เพื่อให้ได้พูดคุยกับสมาชิกพรรค ปชป. ที่มีความรู้สึกอึดอัดใจ มาทำความเข้าใจเพื่อร่วมกันทำงานเดินหน้าพรรค ปชป.ต่อไป เพราะสมาชิกพรรคแต่ละคนก็รู้สึกอึดอัดใจล้วนเป็นบุคคลที่มีศักยภาพทั้งนั้น ผมในฐานะที่อยู่กับพรรค ปชป. มาหลายปี ก็ไม่อยากให้พรรคเสียบุคลากรที่มีศักยภาพไป และปัญหาที่เกิดขึ้นภายในพรรคครั้งนี้ คงไม่ถึงขั้นทำให้พรรค ปชป.แตก หรือร้ายแต่อย่างใด และอย่างที่นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะประธานสภาที่ปรึกษาพรรค ปชป. ได้ออกมาให้ข้อคิดและยกเหตุการณ์กลุ่ม 10 มกรา มาเตือนสติสมาชิกพรรค ผมเชื่อว่าด้วยวัฒนธรรมความเป็นพรรค ปชป. จะพูดคุยและทำความเข้าใจกันได้" นายนิพิฏฐ์กล่าว และว่า อย่างไรก็ตาม การพูดคุยของสมาชิกกับผู้บริหารพรรค จะต้องไม่มีเรื่องของตำแหน่งในคณะรัฐมนตรี (ครม.) เข้ามาเกี่ยวข้อง เพราะความชอบธรรมในการพูดคุยจะน้อยลงทันที โดยเฉพาะตน เรื่องตำแหน่งต่างๆ ใน ครม.นั้นไม่เคยคิด ขอเพียงแต่จะร่วมมือร่วมใจกันให้พรรค ปชป.เดินหน้าอย่างมั่นคงต่อไปได้อย่างไร

กลุ่มแคร่เรียกน้ำย่อยปล่อยทีเซอร์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจทวิตเตอร์ "CARE คิด เคลื่อน ไทย" เปิดตัว ศิลปินแนะนำตัวกลุ่มแคร่ นายดวงฤทธิ์ บุนนาค นักออกแบบ นายพีระพันธุ์ รังคพงศ์ไพศาล บุตรชาย นายพงษ์ศักดิ์ รังคพงศ์ไพศาล อดีตกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช อดีตกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย นายภูมิธรรม เวชยชัย อดีตเลขาธิการพรรคเพื่อไทย น.ส.ลักขณา ปันวิชัย คอลัมนิสต์ นางวีรพร นิติประภา นักเขียนเจ้าของรางวัลซีไรต์ และนพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี อดีตกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย โดยศิลปินมีความยาวประมาณ 5.05 นาที เพื่อเชิญชวนให้ทุกคนมาช่วยกันหาทางออกให้กับประเทศ และการเปลี่ยนแปลงสังคม ก่อนที่จะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของกลุ่มแคร่ ในหัวข้อ 150 วันอันตราย ทางเลือก หรือทางรอด ในวันที่ 17 มิถุนายนนี้

ทั้งนี้ เพจแคร่ ได้ให้นิยามความหมายของกลุ่มว่า CARE (แคร่) ย่อมาจาก C คือ Creative, A คือ Action for, R คือ Revival และ E คือ & People Empowerment โดย CARE คือ กลุ่มบุคคลจากหลากหลายอาชีพ ที่มองเห็นปัญหาและต้องการหาโอกาสที่ดีให้กับประเทศไทย ด้วยการแลกเปลี่ยน และ นำเสนอความคิดเห็นจากทั้งคนรุ่นใหม่ และ รุ่นใหญ่ เพื่อนำเสนอสู่ประชาชน ด้วยความเชื่อของเราที่ว่า เราจะแสวงหาโอกาสที่ดีที่สุด ให้กับประเทศไทย ได้ขับเคลื่อนไปข้างหน้า เพื่อคนรุ่นใหม่ และลูกหลานของเราในอนาคต ให้มีโอกาสดีกว่าในปัจจุบัน ภายใต้หัวใจหลักสามคำ คือ #คิดเคลื่อนไทย ทั้งนี้ กลุ่ม CARE ยินดีต้อนรับทุกท่าน ทั้งนี้เราพร้อมที่จะ แคร่ และ แคร่ ทุกแนวคิด และความคิดเห็น ในทุกๆ เรื่อง ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ และ ประชาชน

ยังไม่คิดเปลี่ยนแคร่เป็นพรรค

นายภูมิธรรม เวชยชัย ผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่ม CARE คิด เคลื่อน ไทย ให้สัมภาษณ์ภายหลังออกอากาศทีเซอร์ของกลุ่มว่า เมื่อออกอากาศไปผู้คนก็ให้ความสนใจที่จะสอบถามรายละเอียด ซึ่งเราก็จะใช้พื้นที่ของเพจในการสื่อสารกับประชาชน เพื่อให้มีความเข้าใจในกลุ่มมากขึ้น และอยากจะใช้เป็นพื้นที่และเวทีแสดงความคิดเห็น เพราะเราก่อตั้งมาจากฐานที่ต้องการสร้างพื้นที่ทางความคิด และการแสดงออกของผู้คนในสังคม เพื่อหาช่องทางเสนอทางเลือกและทางรอดให้แก่สังคมไทยที่กำลังเผชิญกับวิกฤตมากมายในปัจจุบัน

เมื่อถามว่าหากกระแสตอบรับของกลุ่มดีขึ้นเรื่อยๆ มีแนวโน้มจะพัฒนาเป็นพรรคการเมืองหรือไม่ นายภูมิธรรมกล่าวว่ายังไม่ได้คิด เพราะตอนนี้ตนคิดถึงแต่ปัญหาเฉพาะหน้า รู้สึกว่าบ้านเมืองมีปัญหาทางที่ตีที่สุดสำหรับสังคมไทยคือต้องมีพื้นที่ให้คนในสังคมนำศักยภาพของตัวเอง ประสบการณ์ ความคิด และความอ่านที่มีอยู่มารวมกัน เพื่อรวบรวมแนวทางและวิธีการหาทางออกให้ประเทศ ตนคิดว่าไม่ว่าจะเป็นใคร กลุ่มไหน หรือรัฐบาลเอง ถ้าเห็นว่าสิ่งที่เราเสนอเป็นทางออกและเป็นสิ่งที่ดี ก็สามารถนำไปปฏิบัติได้ เราคิดว่าเรากำลังท้อถอยความรู้อย่างไร เพื่อเสนอเข้าไปปฏิบัติให้สังคมไทยรอดจากวิกฤตได้ ส่วนในอนาคตจะเป็นอย่างไรยังไม่ได้คิด

เมื่อถามว่าในฐานะที่ทำงานกับพรรคการเมืองมาอย่างยาวนาน คิดว่ากลุ่มแคร์จะเป็นกลุ่มทางการเมืองรูปแบบใหม่ที่อาจจะดีกว่าพรรคการเมืองในด้านใดบ้าง นายภูมิธรรมกล่าวว่า กลุ่มแคร์กับพรรคการเมืองแตกต่างกัน นำมาเปรียบเทียบกันไม่ได้ ตอนทำงานอยู่ในพรรคการเมือง ก็ต้องอยู่ภายใต้กรอบกติกาของพรรค แต่การทำงานกลุ่มแคร์เริ่มต้นจากความฝันเล็กๆ ที่อยากทำ อยากเห็นศักยภาพของพลเมืองไทยที่มารวมตัวกัน ซึ่งก็เป็นความยิ่งใหญ่สำหรับตนในอีกรูปแบบหนึ่ง จึงมีความน่าสนใจ และน่าตื่นเต้น

นักวิชาการชี้ข้ออ้าง'ฉุกเฉิน'

ผศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า ตอนนี้เป็นที่น่าจับตามองว่าเหตุใดรัฐบาลไม่ยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ขณะที่แจ้งยกเลิกการเคอร์ฟิววันที่ 15 มิถุนายนนี้แล้ว เข้าใจว่ามีบางปัจจัยที่รัฐบาลใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินเป็นข้ออ้าง และยังไม่ได้อธิบายข้ออ้างนี้ต่อสาธารณชนให้รับรู้อย่างทั่วถึง 1.การกักคนที่มาจากต่างประเทศนาน 14 วัน เพื่อดูว่ามีเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือไม่ ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่ายังหากฎหมายอื่นบังคับกักตัว 14 วันไม่ได้ และ 2.การยังไม่เปิดสนามบินหลายแห่ง ผังผิดเงื่อนไขการบินโลก และรัฐบาลไม่มีเหตุผลรองรับ อาจเป็นเหตุให้สายการบินต่างประเทศฟ้องร้องได้ โดยรัฐบาลสามารถอ้างความชอบธรรมด้วยการคง พ.ร.ก.ฉุกเฉินไว้

ผศ.ดร.โอฬารกล่าวว่า นอกเหนือจาก 2 ปัจจัยดังกล่าวแล้วคิดว่าสิ่งที่รัฐบาลคง พ.ร.ก.ฉุกเฉินไว้ก็เพื่อจัดการกับผู้เห็นต่างทางการเมืองแน่นอน ซึ่งตอนนี้มีความเปราะ

บางและล่อแหลม ไม่ว่าจะเหตุจากรัฐบาลเอง อย่างการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) เรื่องการบริหารงบประมาณเงินกู้ต่างๆ ที่ประชาชนเริ่มวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง รวมทั้งผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจอันเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 กระทั่งมีผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชน ตลอดจนกรณีการหายตัวไปของนายวันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ ผู้ลี้ภัยทางการเมืองที่ถูกพาตัวขึ้นรถหายตัวอย่างลึกลับที่ประเทศกัมพูชา โดยมีปฏิกริยาจากกลุ่มคนหลากหลายที่ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมือง

คาดอยู่ยาวจนถึงปรับครม.

“พ.ร.บ.โรคติดต่อก็น่าจะเพียงพอแล้ว เพราะความสำเร็จ ณ ตอนนี้ต้องยอมรับว่ามาจากบุคลากรทางการแพทย์และความร่วมมือของประชาชน ซึ่งนี่เป็นจุดแข็ง ดังนั้น หากใช้ พ.ร.บ.โรคติดต่อและกฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถเข้าไปดูแลเรื่องนี้ได้ พร้อมอาศัยความร่วมมือจากประชาชน ในการให้ข้อมูลข่าวสารก็น่าจะเพียงพอแล้ว โดยไม่จำเป็นต้องใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินด้วยซ้ำ แต่อย่างที่กล่าวคือ การใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินเป็นการขออนและขออนเข้ามา รัฐบาลจึงฉวยโอกาสนี้ในการคงไว้ซึ่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพื่อบริหารจัดการปัญหาอันเนื่องมาจากปัญหาทางการเมืองและความล้มเหลวในการบริหารของรัฐบาล” ผศ.ดร.โอฬารกล่าว

ผศ.ดร.โอฬารกล่าวว่า คิดว่า พ.ร.ก.ฉุกเฉินจะอยู่ไปอีกพอสมควร โดยรัฐบาลน่าจะใช้เป็นข้ออ้างอย่างที่ยกกว่าสามารถช่วงชิงพื้นที่การสื่อสาร หรือกำหนดพื้นที่จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และ พ.ร.ก.ฉุกเฉินอาจอยู่ไปจนกว่าจะปรับ ครม.สำเร็จ หรือมีการเยียวยาเงินที่เป็นผลมาจากเงินผู้ไปถึงมือประชาชนส่วนหนึ่ง หรือเงินกู้ 4 แสนล้าน ได้มีการจัดสรรปันส่วนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกระแสเรียกร้องของคนหนุ่มสาวต่อการจัดการหายจะลดลง

จัดตอบใช้สกัดการเมืองเคลื่อนไหว

ผศ.ดร.จิตติวุฒิ บุญยวงศ์วิวัชร คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า หลายฝ่ายตั้งคำถามเรื่องการใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินว่าเป็นข้ออ้างในการสกัดความไม่พอใจทางการเมืองในปัจจุบัน ซึ่งเป็นคำถามใหญ่ของรัฐบาลที่จะต้องตอบ อย่างไรก็ตาม ในหลายกรณี พ.ร.ก.ฉุกเฉินมีปัญหาดังแต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยมีข้อสังเกตหลักคือ รัฐบาลไม่ได้มีการอธิบาย

ดุลพินิจในการบังคับใช้กฎหมายกับเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจน ในหลายครั้งการออกคำสั่ง การบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่หลายภาคส่วนไม่ได้ใช้เกณฑ์มาตรฐานเดียวกัน ซึ่งอาจเป็นเหตุผลหนึ่งที่ไม่ใช่การตัดสินใจทางการเมืองโดยตรงของรัฐบาล แต่เป็นกลไกของภาครัฐ

“หากยังคง พ.ร.ก.ฉุกเฉินไว้ ส่วนตัวมีข้อเสนอแนะว่า อาจต้องมีกรอบการใช้ดุลพินิจให้เจ้าหน้าที่อย่างรอบด้านและชัดเจนในมาตรฐานเดียวกัน” ผศ.ดร.จิตติวุฒิ

'แทนคุณ'จีรังติดตามตัว'วันเฉลิม'

ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายแทนคุณ จิตต์อิสระ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะคณะทำงานด้านสิทธิมนุษยชน ปชป. แถลงถึงกรณีนายวันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ นักเคลื่อนไหวทางการเมือง ที่ถูกอุ้มหายไปในประเทศกัมพูชา ว่า ส่วนตัวรู้จักกับนายวันเฉลิม ตั้งแต่มายังทำงานด้านเยาวชนด้วยกันมา ซึ่งในฐานะที่ตนทำงานด้านสิทธิมนุษยชน ก็รู้สึกไม่สบายใจต่อกรณีดังกล่าว และมองว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างชัดเจน จึงขอเรียกร้องให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องติดตามและช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ส่วนการชี้แจงต่อกรณีดังกล่าวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา มองว่าเป็นการชี้แจงของคนที่มีตำแหน่งเป็นถึงระดับรัฐมนตรี แต่ไม่ได้เห็นความสำคัญของสิทธิมนุษยชน ซึ่งเราควรให้ความสำคัญกับคนไทยทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน

“ขอให้รัฐบาลมีความจริงใจและให้ความสำคัญกับการติดตามตัวในวันเฉลิม หากรัฐบาลจะดำเนินการจริงๆ ก็สามารถทำได้ ด้วยการใส่สายสัมพันธ์ที่มีอยู่ โดยเฉพาะในส่วนของพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีที่มีความสนิทสนมกับ พล.อ.เตียบันห์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหมกัมพูชา หากมีการยกหูพูดคุยกันแล้วขอให้ทางกัมพูชามาติดตามคดีดังกล่าวก็เชื่อว่าจะสามารถทำได้ไม่ยาก” นายแทนคุณกล่าว

เขมรแจ้งไม่มีข้อมูล'วันเฉลิม'

นายเชิดเกียรติ อัดถาวร อธิบดีกรมสารนิเทศ และโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยความคืบหน้าเกี่ยวกับรายงานข่าวการหายตัวไปของนายวันเฉลิม ว่าภายหลังจากที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ได้มีหนังสือถึงกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชา เพื่อขอให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอทราบ

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อาทิตย์ 14 มิถุนายน 2563

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15435

Col.Inch: 180.31 Ad Value: 198,341

หัวข้อข่าว: มิ่ง-เลียบ-อ้วน-ลูกเพงหน้า'แคร'

หน้า: 1 (บนซ้าย), 7, 5

PRValue (x3): 595,023

ศิลปิน: ชาว-ดำ

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ รวมทั้งขอรับข้อมูลที่จะช่วยในการหาตัวนายวันเฉลิมนั้น เมื่อวันที่ 11 มิถุนายนที่ผ่านมา กระทรวงการต่างประเทศ กัมพูชา ได้มีหนังสือถึงสถานเอกอัครราชทูตแจ้งว่า นายวันเฉลิมได้เดินทางเข้าออกกัมพูชาหลายครั้ง ในช่วงปี 2557-2558 และได้ขอรับการตรวจลงตรา (วีซ่า) ซึ่งมีระยะเวลาพำนักชั่วคราวในกัมพูชาได้ถึง 31 ธันวาคม 2560 หลังจากนั้น นายวันเฉลิมไม่ได้ขอต่ออายุการตรวจลงตราอีก นายเชิดเกียรติกล่าวว่า นอกจากนี้ทางการกัมพูชาไม่มีข้อมูลและเบาะแสของการหายตัวไปของนายวันเฉลิม แต่อย่างไรก็ดี ในขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกัมพูชากำลังอยู่ในระหว่างการสืบหาข้อเท็จจริง ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตจะติดตามความคืบหน้าและประสานงานอย่างใกล้ชิดกับทางการกัมพูชาในกรณีดังกล่าวต่อไป

ใช้ “แผนที่อุตุ-อุทกวิทยา” จัดการน้ำ

นายภาดลดาวฤกษ์รัตน์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)เปิดเผยว่าทส.ภายใต้นโยบายการบริหารจัดการน้ำของนายวราวุธ ศิลปอาชา ม.ทส. ในการพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรนอกเขตพื้นที่ชลประทานหรือเกษตรกรน้ำฝน ให้มีความมั่นคงเพียงพอต่อการประกอบอาชีพ กรมทรัพยากรน้ำจึงนำนโยบายมาสู่การปฏิบัติ โดยลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการใช้ข้อมูลแผนที่และข้อมูลอุตุ-อุทกวิทยาของทั้งสองหน่วยงานในการปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ กล่าวต่อว่า สำหรับกรอบความร่วมมือมีสาระสำคัญ ดังนี้ กรมทรัพยากรน้ำ จะสนับสนุนและให้บริการข้อมูลสารสนเทศในพื้นที่ดำเนินการและพื้นที่เกี่ยวเนื่อง ได้แก่ 1.ข้อมูลการตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ 2.ข้อมูลคาดการณ์ค่าความชื้นในดินจากระบบ

Mekong River Commission Flash Flood Guidance System 3.ข้อมูลสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขาจากระบบ Early Warning System 4.ข้อมูลอุตุนิยามวิทยาและข้อมูลอุทกวิทยา และ 5.ข้อมูลปริมาณน้ำใช้การได้ในพื้นที่นอกเขตชลประทาน และกรมพัฒนาที่ดินจะสนับสนุนและให้บริการแผนที่ ข้อมูลทางแผนที่ในพื้นที่ดำเนินการและพื้นที่เกี่ยวเนื่อง ได้แก่ 1.ภาพถ่ายออร์โธรีโสีเชิงเลขมาตราส่วน 1:4,000 และ 1:25,000 2.แผนที่เส้นชั้นความสูงเชิงเลขมาตราส่วน 1 : 4,000 3.แบบจำลองระดับสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1 : 4,000 4.ข้อมูลหมุดหลักฐานภาคพื้นดิน และ 5.ข้อมูลแผนที่ดินและสภาพการใช้ที่ดิน ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายได้มีแผนงาน/โครงการที่จะพัฒนาต่อยอด โดยการนำข้อมูลแผนที่ข้อมูลอุตุ-อุทกวิทยา มาประยุกต์ใช้และแลกเปลี่ยนส่งมอบข้อมูลภูมิสารสนเทศ ถือเป็นภาระลดค่าใช้จ่ายและลดต้นทุนที่ซ้ำซ้อนของหน่วยงานภาครัฐ ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุน.